

บรรณาธิการแถลง

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นวันมหาวิปโยคของคนไทย เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาจักรีบรมราชูปถัมภ์ จักรีนถบดินทร สยามินทร์ราชิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ณ โรงพยาบาลศิริราช ด้วยพระอาการสงบ สิริพระชนมพรรษาปีที่ 89 ทรงครองราชสมบัติได้ 70 ปี ตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงครองราชย์นั้น ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อคนไทยและประเทศไทย ให้อยู่เย็นเป็นสุขใต้อมพระบารมีอย่างหาที่สุดมิได้ การสูญเสียครั้งนี้สร้างความโศกเศร้าอย่างใหญ่หลวง สดเปรียบประมาดต่อพสกนิกรชาวไทย บรรณาธิการ อยู่ในสภาพซึมเศร้าเสียใจแทบทำอะไรไม่ได้เลย แต่เมื่อพิจารณาถึงพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 มีความตอนหนึ่งว่า “งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ของบ้านเมือง และประชาชนทุกคน งานทุกอย่างจึงต้องมีผู้ปฏิบัติ และมีผู้รับช่วง เพื่อให้งานดำเนินต่อเนื่องไปไม่ขาดสาย ดังนั้น ผู้ปฏิบัติบริหารงานราชการทุกฝ่ายทุกระดับ จึงไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้ทำมาก่อน หรือใครเป็นผู้รับช่วงงาน ขึ้นเป็นข้อสำคัญนัก จะต้องถือประโยชน์ที่จะเกิดจากงาน เป็นหลักใหญ่ แล้วร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ด้วยความมอดุสหาหะเสียสละ และด้วยความ สุจริตจริงใจ งานทุกอย่างจึงจะดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ไม่ติดขัด และสำเร็จผลเป็นประโยชน์ได้แท้จริงและ ยั่งยืนตลอดไป” เป็นแรงบันดาลใจให้ปฏิบัติงานต่อไปได้

พุทธชินราชเวชสารฉบับนี้ ยังคงมีเรื่องราว หลากหลาย เรื่อง “การดำเนินงานแก้ไขปัญหายุทธภัย จังหวัดพิษณุโลก (บางระกำโมเดล)” โดย ดร.ปรีชา เรื่องจันทร์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นการ

Editor's Note

ถอดบทเรียนจากประสบการณ์จริงของผู้บริหารสูงสุดของจังหวัดที่น่าสนใจมาก รายงานวิจัย “ผลการผ่าตัดผู้ป่วยเลนส์ตาเคลื่อนที่ไปด้านหลังด้วยวิธีผ่าตัด วันตา ร่วมกับการดูดชั้นเลนส์ใน วันตา” เป็นรายงานที่ แสดงถึงประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยโรคทางตา ที่ได้ผลดี บทรายงานวิจัยและพัฒนา “การพัฒนากลยุทธ์ การส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยของผู้ป่วยในห้องผ่าตัด” และ “การพัฒนา รูปแบบการป้องกันการติดเชื้อ ในกระแสโลหิตที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อในโรงพยาบาล สำหรับหออภิบาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรม” เป็นการ พัฒนาการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลให้มีความปลอดภัย มากขึ้น บทความของ ศ.นพ.สมชัย บวรกิตติและ ทีมงานเกี่ยวกับโรคจากแร่ใยหินยังคงน่าสนใจ ให้ติดตามต่อเนื่อง และยังมีบทรายงานวิจัยที่น่าสนใจ อีกหลายเรื่อง

อนึ่ง ขอแจ้งให้ทราบถึงการเขียนเอกสารอ้างอิง ในพุทธชินราชเวชสารฉบับต่อไป ให้เขียนตามระบบ แวนคูเวอร์เป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียว เพื่อให้สะดวก และถูกต้องในการสกัดข้อมูลตามรูปแบบของศูนย์ดัชนี การอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Center)

สุดท้าย บรรณาธิการขอแก้ไขสถานที่ทำงาน ของ ศ.นพ. เทพ หิมะทองคำ ผู้นิพนธ์บทความเรื่อง “ตับอ่อนประดิษฐ์กับโรคเบาหวาน” เป็นโรงพยาบาล เทพธารินทร์ กรุงเทพมหานคร และขอภัยในความ ผิดพลาดมา ณ ที่นี้

นพ. โภชา สุตหอม, พ.บ.
 บรรณาธิการพุทธชินราชเวชสาร